



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thống nhất về đề án thành lập Trung tâm Tim mạch



Phẫu thuật tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chiều ngày 7/8, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo về đề án thành lập Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo dự thảo đề án, Trung tâm Tim mạch được thành lập là đơn vị lâm sàng chuyên ngành tim mạch và phẫu thuật lồng

ngực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị các bệnh nội khoa, ngoại khoa về tim mạch, lồng ngực, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong lĩnh vực tim mạch. Trung tâm cũng là cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và tiếp nhận kỹ thuật để phát triển chuyên khoa sâu về tim mạch. Trong giai

đoạn 2019 - 2020, Trung tâm có quy mô 150 giường bệnh, đến giai đoạn 2020 - 2025 mở rộng quy mô 200 giường bệnh. Việc thành lập Trung tâm Tim mạch sẽ là tiền đề để thành lập Bệnh viện Tim mạch theo đúng đề án quy hoạch hệ thống các bệnh viện trong tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các ngành,

đơn vị liên quan, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc thành lập Trung tâm Tim mạch là cần thiết trong bối cảnh các bệnh lý về tim mạch ngày càng gia tăng như hiện nay và phù hợp với đề án quy hoạch hệ thống các bệnh viện trong tỉnh. Tuy nhiên, để hoàn thiện đề án, đồng chí yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần tập trung vào các nội dung chính, bổ sung căn cứ pháp lý trong xây dựng đề án, chú ý đánh giá toàn diện, cụ thể về điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, làm rõ giải pháp, lộ trình, định hướng phát triển kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng yêu cầu hoạt động sau khi Trung tâm được thành lập. Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện đề án, thực hiện đúng, đủ các căn cứ pháp lý trong thành lập, đưa Trung tâm đi vào hoạt động góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

TRẦN HƯƠNG

THÁI THỤY

Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019

(Xem tin trang 4)



Điện mao nông thôn mới xã Thái Nguyên (Thái Thụy).

THÀNH PHỐ

Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 4,22%

Chiều ngày 7/8, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HDQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố tổ chức họp triển khai nhiệm vụ quý III/2019.

Đến hết tháng 6/2019, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trên địa bàn thành phố đạt 153.904 tỷ đồng, tăng 4,07% so với thời điểm 31/12/2018; tổng dư nợ cho vay đạt 152.965 tỷ đồng, tăng 4,22% so với thời điểm 31/12/2018 với 4.581 hộ

đang vay vốn; tổng doanh số cho vay đạt 34.272 tỷ đồng và tổng doanh số thu nợ đạt 28.069 tỷ đồng. Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, năm 2019, thành phố đã chủ động chuyển 500 triệu đồng vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Chính vì thế,

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

► 91% khu dân cư đăng ký danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" năm 2019

Chiều ngày 7/8, khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua; không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tín đồ, chức sắc, đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các đề án, kế hoạch của tỉnh.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong năm 2019, MTTQ tỉnh đã hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 100% khu dân cư đăng ký thực hiện cuộc vận động, 91% khu dân cư đăng ký đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa", 89,5% gia đình đăng ký đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Hoạt động tình nghĩa được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát động thu hút đông đảo các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia với hơn 58.900 suất quà trị giá 18,9 tỷ đồng tặng cho các hộ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo đoàn viên, hội viên thực hiện các phong trào thi đua của khối có hiệu quả và phù hợp với từng đơn vị. Thông qua các phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội, đoàn thể và cán bộ, công chức, nhân dân trong tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)
TIẾN DAT

● VŨ THƯ

9 xã giành giải cuộc thi "Đường hoa nông thôn mới" lần thứ nhất

Sáng ngày 7/8, huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa năm 2019 và trao giải "Đường hoa nông thôn mới" lần thứ nhất.

Vụ mùa năm nay, huyện Vũ Thư gieo cấy 7.585ha lúa, giảm 301ha so với vụ mùa năm 2018, nhiều xã có đất sản xuất bị bỏ hoang trong vụ mùa này cao như Hòa Bình, Vũ Đoài, Minh Lăng... Toàn huyện có 71% diện tích lúa cấy, 29% diện tích lúa gieo thẳng; 2 giống lúa chủ lực là BC15 và TBR225, chiếm 57,6% tổng diện tích. Hiện lúa đang giai đoạn đòng cái; qua kiểm tra đòng ruộng, các đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, rầy, chuột đang gây hại trên diện khá rộng. Huyện và các địa phương phát động nông dân tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, diệt chuột, ốc bảo vệ lúa mùa.

(Xem tiếp trang 4)
QUYNH LƯU

● ĐÔNG HƯNG

Triển khai công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa

Sáng ngày 7/8, huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa.

Hiện nay, lúa mùa của huyện Đông Hưng đang sinh trưởng, phát triển khá tốt, trong giai đoạn cuối đẻ nhánh và phân hóa đòng. Tuy nhiên, sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh bạc lá đang phát sinh có nguy cơ gây hại ảnh hưởng đến năng suất lúa mùa. UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương phát động chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh cho 100% diện tích từ ngày 8 - 12/8, phun thuốc bảo đảm theo nguyên tắc "4 đúng". Đối với rầy các loại và bệnh lùn sọc đen, khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng nhổ bỏ tiêu hủy cây lúa bị nhiễm bệnh và phun thuốc phòng, trừ nếu phát hiện mật độ rầy trên 800 con/m². Không bón phân đạm nuôi đòng, nuôi hạt, không sử dụng các chất kích thích sinh trưởng và phân bón lá để phòng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, nếu lúa bị bệnh trên 5% thì phun thuốc theo khuyến cáo. Các HTX DVNN chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc theo khuyến cáo, bảo đảm chất lượng để phục vụ nhân dân trong những ngày diễn ra chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh. Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân biết về tầm quan trọng, mức độ gây hại của sâu bệnh từ đó có biện pháp phòng, trừ kịp thời, đạt hiệu quả.

THU HIỀN

15 năm đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam

(Xem trang 3)



Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư.

TIỀN HẢI

Kiên quyết xử lý xe ô tô chở hàng vượt quá tải trọng

(Xem trang 2)

► Phổ biến công tác dân số cho lãnh đạo đơn vị, công đoàn cơ sở ngành Y tế

Sáng ngày 7/8, Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến về công tác dân số trong tình hình mới cho đội ngũ lãnh đạo đơn vị, cán bộ công đoàn ngành, công đoàn các đơn vị y tế.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 21, công tác dân số tại Thái Bình đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, những năm gần đây, công tác dân số cũng đang gặp những khó khăn thách thức mới, trong đó có thách thức về già hóa dân số và tăng tỷ lệ người sinh con thứ ba trở lên. Nhiệm vụ đặt ra hiện nay đối với ngành Y tế là về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên...

Tại hội nghị, gần 150 đại biểu đã được lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh, lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới, chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch số 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 và một số vấn đề về chính sách dân số trong tình hình hiện nay. Qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ công đoàn trong ngành nắm bắt sâu sắc hơn về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về công tác dân số, qua đó có những chỉ đạo, triển khai phù hợp tại đơn vị.

BẢO ANH

► Trao quà cho nạn nhân da cam

Nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2019), chiều ngày 7/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin huyện Vũ Thư tổ chức trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho nạn nhân CĐDC/Đioxin trên địa bàn huyện.

219 suất quà với tổng trị giá gần 44 triệu đồng đã được trao cho các nạn nhân CĐDC/Đioxin của 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Thư. Đây là hoạt động nhằm chung tay giúp đỡ, động viên cả về vật chất và tinh thần đối với những nạn nhân CĐDC/Đioxin, góp phần xoa dịu nỗi đau để họ tin hòa nhập cộng đồng.

THU HOÀI